



# ข่าวประชาสัมพันธ์

## มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๕๕-๕๐๐๐ ภายใน ๑-๕๖๖๖ โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

จากหนังสือพิมพ์แนวหน้า ฉบับประจำวันที ๑๐ เดือนธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๖ หน้า ๑ มูลค่าข่าว ๒๖๖,๘๗๑.-

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูได้ที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

# พันธกิจ-วิชาการ'จีเจจา รองรับเลือกตั้งใหม่ ไว้ประโยชน์

## พันธกิจ-วิชาการ'จีเจจา รองรับเลือกตั้งใหม่ ไว้ประโยชน์

สำนักข่าวเอพี เอเอฟพี รอยเตอร์  
ซีเอ็นเอ็น และบีบีซี ประจำประเทศไทย  
รายงานเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม ว่า

▶▶▶ ต่อ : ๑๒๒ฝ่าย -หน้า 6

### ๑๒๒ฝ่าย

วิกฤติการเมืองไทยยังมีแนวโน้มจะคลี่คลาย  
โดยง่าย แม้นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์  
ชินวัตร ประกาศยุบสภาผู้แทนราษฎรและ  
เตรียมจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่ผู้ชุมนุม  
ต่อต้านรัฐบาลยังคงเคลื่อนไหวใหญ่ไปปิด  
ล้อมทำเนียบรัฐบาล ด้วยจุดมุ่งหมายเดิม  
คือ ชดัด "ระบอบทักษิณ" ออกจากสังคมไทย  
และตั้ง "สภาประชาชน" อย่างไรก็ตาม  
การตัดสินใจของรัฐบาลไม่มีที่ท่าจะช่วย  
คลี่คลายสถานการณ์ที่ขัดเขี่ยมานานร่วม  
เดือนลงได้ เพราะ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ  
แกนนำกลุ่มประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลง  
ประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์  
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(กปปส.) ยังนำมวลชนจาก ๑ เส้นทาง  
เดินเท้ามุ่งหน้าสู่ทำเนียบรัฐบาลต่อไป

7เอกชนอาสาตั้งเวทีหาทางออก  
ด้าน นายอิสระ ว่องกุศลกิจ  
ประธานหอการค้าไทย อำนวยการณ์ 7  
องค์กรภาคเอกชนว่า การที่รัฐบาลยุบสภา

และเลือกตั้งใหม่ หากยังไม่มียุทธการ  
แก้ไขปัญหาร่วมกันในประเด็นข้อขัดแย้ง  
ก็จะนำไปสู่วิกฤติรอบใหม่โดยไม่มีที่สิ้นสุด  
ดังนั้นจึงจำเป็นต้องนำเสนอแนวทางการ  
ปฏิรูปตามระบอบประชาธิปไตย โดย  
คำนึงถึงการปฏิรูปทางการเมือง สังคม  
เศรษฐกิจและแก้ปัญหาคอร์รัปชันควบคู่  
กันไปก่อนจะเลือกตั้งใหม่ ซึ่งทางภาค  
เอกชนพร้อมจัดสร้างเวทีกลางเพื่อใช้  
ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์  
นอกจากนี้ภาคเอกชนจะจัดตั้งคณะทำงาน  
จาก 7 องค์กรเพื่อประสานงานแนวทาง  
ปฏิรูปร่วมกับเครือข่ายภาคอื่นๆ ต่อไป

### เชื่อ 60 วัน ทำเสร็จก่อนเลือกตั้ง

นายวิชัย อัครจักร รองประธาน  
หอการค้าไทย กล่าวว่า ทั้ง 7 องค์กรภาค  
เอกชนเห็นตรงกันว่า การยุบสภาที่นำไปสู่  
การเลือกตั้งใหม่ ไม่ได้เป็นทางออกที่แท้จริง  
ปัญหายังคงมีอยู่หากเลือกตั้งใหม่แล้ว  
ได้กลุ่มนักการเมืองกลุ่มเดิม ปัญหาที่จะ  
ยังคงอยู่ ฉะนั้นต้องหาทางออกด้วยการ  
ปฏิรูปประเทศ แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม  
และการเมืองควบคู่กันไปและต้องแก้ไข  
แล้วเสร็จภายใน 60 วันก่อนเลือกตั้งใหม่  
เชื่อว่าการหาทางออกจะเสร็จทันกำหนด  
เนื่องจากไม่ได้เป็นการเริ่มต้นใหม่ แต่ทุกคน  
ต่างศึกษากันมาแล้ว เพียงแค่มาหาข้อสรุป  
ร่วมกันและหาทางออกร่วมกันเท่านั้น

### กสม.ชี้ยุบสภาไม่ใช่ทางออกปท.

นพ.นิรันดร์ พิทักษ์วัชระ  
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  
(กสม.) ในฐานะอนุกรรมการสิทธิพลเมือง  
สิทธิการเมือง กล่าวถึงการชุมนุมทาง  
การเมืองหลัง น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  
ประกาศยุบสภาว่า แม้นายกฯและรัฐบาล  
จะประกาศยุบสภา แต่จุดประสงค์ของ  
กลุ่มผู้ชุมนุมที่ต้องการปฏิรูปประเทศ  
โดยการตั้งสภาประชาชนและต้องการ  
ขับไล่รัฐบาลที่ไม่เป็นธรรม โดยใช้สิทธิตาม  
รัฐธรรมนูญ มาตรา 69 ดังนั้น ตนมองว่า  
การยุบสภาครั้งนี้ อาจไม่ใช่ทางออกของ  
ปัญหานี้ อย่างไรก็ตาม ตนคิดว่ารัฐบาล  
ควรเชิญแกนนำการชุมนุมมาพูดคุยตกลง  
กันว่า รูปแบบการปฏิรูปประเทศเป็นอย่างไร  
พร้อมต้องย้ำให้ชัดเจนว่า รัฐจะไม่กระทำ  
การผูกขาดอำนาจ เช่น การหือบยก่าง  
พ.ร.บ.นิรโทษกรรม ขึ้นมาพิจารณาอีก

### อธิการบดีชี้เลือกตั้งก็ไม่จบ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.เฉลิมชัย  
บุญยะสิทธิ์พรหม อธิการบดีมหาวิทยาลัย  
ศรีนครินทรวิโรฒ(มศว) แสดงความเห็น  
ส่วนตัวว่า แม้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ประกาศ  
ยุบสภาซึ่งตรงกับที่ประชุมอธิการบดี  
แห่งประเทศไทย หรือทปอ.เสนอมาตลอด คือ  
ให้ยุบสภาแบบมีเงื่อนไข ด้วยการพูดคุย  
หรือก่อนก่อน ระหว่างผู้ที่เห็นแย้งกับรัฐบาล  
ก่อนประกาศยุบสภา ซึ่งมองว่านายกฯ  
ยุบสภาเร็วเกินไป ส่วนการคุยกันแบบ  
ทีละฝ่ายตั้งชงคำตอบไว้ก่อนแล้วนั้น  
ก็ไม่ใช่ทางออกที่ดี จึงเห็นว่าควรมีรัฐบาล  
รักษาการ 60 วัน ไม่ใช่ทางออกของ  
ประเทศ หรือการเลือกตั้งใหม่ใน 60 วัน  
ก็ไม่อาจลดความขัดแย้งได้

### อดีตคณบดีมร.ให้คุยผ่านทีวีพูล

ขณะที่ นายอัญญาณ์ ปาณิกบุตร  
อดีตคณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัย  
รามคำแหง กล่าวว่า การยุบสภาไม่ใช่  
ทางออกของปัญหาการเมือง แต่เมื่อ

รัฐบาลเลือกจะยุบสภาแล้ว มองว่าฝ่ายทหารควรออกมาจับตาทหารเรียกร้องให้มวลชนยุติการชุมนุมเพื่อยุติความเสียหายที่จะเกิดกับประเทศ หลังจากนั้นต้องแก้ปัญหาการเมืองด้วยวิถีประชาธิปไตย เช่น ให้แกนนำตัวจริงมาคุยกัน โดยผ่านคนกลางที่ได้รับการยอมรับ หรือให้ นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เจรจากับ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ผ่านสถานีโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจ เพื่อนำเสนอสิ่งที่ต้องการและให้ประชาชนเป็นสักขีพยาน

### อาจารย์มธ.ยันต้องเจรจา2ฝ่าย

นายประจักษ์ ก้องกีรติ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) กล่าวว่า การเลือกยุบสภาถือเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดเพื่อเลี่ยงนองเลือดและเป็นการตัดสินใจภายใต้แรงกดดัน แต่อาจไม่ใช่วิธีการที่ดีที่สุด หลังจากนั้นตนมองว่า กลุ่มมวลชนควรจะถอย ไม่เช่นนั้นปัญหาจะไม่จบและอาจจะส่งผลให้สังคมเป็นอัมพาต เศรษฐกิจหยุดชะงัก รวมถึงทำให้เกิดสภาพของความตึงเครียดได้ อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาตามระบอบประชาธิปไตยทุกฝ่ายต้องหาทางออกร่วมกันด้วยการเจรจา ขณะที่รัฐบาลรักษาการต้องปฏิบัติหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญและกระบวนการเลือกตั้งต้องดำเนินต่อไป ซึ่งตนขอเรียกร้องให้สังคมและสื่อมวลชนจับตา

### อาจารย์ม.สยามหนุนสภาปชช.

เช่นเดียวกับนายเจษฎ์ โทณะวณิก คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย สาขานิติศาสตร์

มหาวิทยาลัยสยาม กล่าวว่า การประกาศยุบสภาไม่สามารถสยบการเคลื่อนไหวมวลชน กปปส.ได้ ส่วนตัวมองว่าการยุบสภาเพื่อให้มีการเลือกตั้งใหม่ทั้งที่บ้านเมืองไม่มีสภาวะความพร้อม อาจยังทำให้เกิดปัญหา อีกทั้งข้อเสนอของ กปปส. ที่ต้องการสภาประชาชน แต่รัฐบาลเลือกที่จะยุบสภาเลือกตั้งใหม่ อาจทำให้ฝ่ายการเมืองทั้ง 2 ขั้ว จะเกิดการไม่ยอมรับกันและกัน ส่งผลให้สังคมไม่สงบได้ ดังนั้นทางออกของปัญหาคือ รัฐบาลต้องลาออกจากการรักษาการ เพื่อเปิดทางให้ใช้การพิจารณาตามหลักประเด็นการปกครองที่ไม่ได้ระบุไว้ในรัฐธรรมนูญ ขณะเดียวกันผู้ชุมนุมต้องถอย อย่าตั้งต้นที่จะตั้งสภาประชาชนตามอำเภอใจ เพราะ กปปส. ไม่ใช่เจ้าของประเทศ

### คณิตชี้คล้าย14ตค.-นายกฯแผ่นดินปท.

ขณะที่ นายคณิต ณ นคร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย (กปก.) กล่าวว่า ขอลาไปยังนายกฯว่า ทำไมถึงประกาศยุบสภาในช่วงมีการเดินขบวนของประชาชน มองว่าสถานการณ์ตอนนี้ไปไกลกว่าที่จะยุบสภา หรือเจรจาระหว่างแกนนำทั้ง 2 ฝ่าย ส่วนทางออกของประเทศตอนนี้ไม่ทราบ แต่เมื่อพิจารณาดูรายละเอียดของสถานการณ์แล้วเห็นว่า มีความคล้ายคลึงกับเหตุการณ์ทางการเมือง วันที่ 14 ตุลาคม 2516 ซึ่งทางออกในตอนนั้นคือ ผู้นำรัฐบาลแผ่นดินออกนอกประเทศ